

พระราชโองการ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากวิทยาลัยครู

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูในวาระนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา.

การที่กรมการฝึกหัดครูริเริ่มโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ โดยให้บริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคล และยกมาตรฐานความเป็นอยู่ให้สูงขึ้นนั้น เป็นกรณียกิจที่จะอำนวยประโยชน์อย่างสำคัญแก่การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นอย่างมาก ควรได้รับการสรรเสริญและร่วมมือสนับสนุน.

ในฐานะที่บัณฑิตครูซึ่งเป็นผู้มีทั้งความรู้และความคิด เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ควรจะเข้าร่วมทำประโยชน์ให้บริการทางการศึกษาแก่สังคมด้วย ด้วยการนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไปแนะนำแก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ทั่วถึง. ในกรณีนั้น ขอให้แต่ละคนถือหลักปฏิบัติว่า จะต้องให้ความรู้ที่เป็นพื้นฐานและจำเป็นในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น ด้านการรักษาสุขภาพอนามัย การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การใช้วิชาการและอุปกรณ์ประกอบอาชีพที่ทันสมัย เพื่อประหยัดแรงงาน เวลา ทุนรอน และเพื่อให้สามารถนำทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นมาทำประโยชน์ได้มากขึ้น. แต่ก็มีข้อสำคัญที่จะต้องระมัดระวังอย่างที่สุดอยู่ประการหนึ่งว่า การสอนหรือการแนะนำของท่านจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบล้างสิ่งดีงามที่มีอยู่แล้ว ให้หมดไปหรือเปลี่ยนแปลงไป เช่น วัฒนธรรมประเพณีความศรัทธาเชื่อถือที่อยู่ในทำนองคลองธรรม งานอาชีพ งานช่าง รวมทั้งวิธีการและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ยังมีประโยชน์และมีคุณค่าเป็นลักษณะเด่นของชุมชนนั้น ๆ. ท่านทั้งหลายจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่

ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด โดยพยายามทำตัวให้เข้าถึงทุกคนให้ได้ ด้วยความอ่อนน้อมถ่อม
ตัว ด้วยความจริงใจ และด้วยความเมตตากรุณา. ถ้าท่านรู้หลักการแนะนำสั่งสอน และสามารถ
สร้างความร่วมมือได้ดังกล่าว การพัฒนาของท่านจะประสบความสำเร็จ ยังผลให้ชุมชนและ
ส่วนรวมดำรงอยู่ได้ด้วยความสุขและด้วยความก้าวหน้าสถาพร

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนมีกำลัง
กายกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง สามารถทำประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้สม
ประสงค์.